
การประชุมการติดตามและและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหินดาดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 

   

 

ประชุมตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหินดาดเพื่อด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหินดาดประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 25๖6 

 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีต าบลหินดาด และ คณะผู้บริหาร ตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้อ านวยการโรงเรียนหินดาดวิทยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินดาด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกได้เข้า โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ในวันพุธ    
ที ่ 13 ธันวาคม  25๖6 เวลา ๐๙.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหินดาดชั้น 2  
 ผลจากการมีส่วนร่วม : คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหินดาดประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 25๖6 

การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหินดาด 

๑.ประชุมตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหินดาดเพื่อด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหินดาดประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 25๖6 

๒.เพ่ือน าไปติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหินดาดเพื่อด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหินดาดประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 25๖6 

 
 

 

 
 
 

 

 



 

 
 

รายงานผลการ การประชุมเรื่อง การประชุมปรึกษาหารอืการด าเนิน 

การอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2567 
 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีต าบลหินดาด พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                
เทศบาลต าบลหินดาด โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน อสม. และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาดได้มีประชุมการประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลต าบลหินดาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมาจากการ
คัดเลือกจากตัวแทน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ   ในวันที่ 8 ธันวาคม 
2566 เวลา 09.00 น.การประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลหิน
ดาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหินดาด ชั้น 2โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ 
ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ว่าอย่างไร 

๑.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 15 คน  

ผลจากการมีส่วนร่วม : คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหินดาดมีการอนุมัติ
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2567 

การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหินดาด 

๑.การประชุมเรื่อง การประชุมปรึกษาหารือการด าเนินการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 

๒.เพ่ือน าไปจัดท าแผนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลหินดาด ปีงบประมาณ      
พ.ศ.2567ในการจัดท าโครงการต่อไป 

 



 

  

 

รายงานผลการ การประชุมเรื่อง การประชุมปรึกษาหารอืการด าเนิน 

การอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2567 
 นายคม ปานกลาง ประธานคณะอนุกรรมการ  พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                
เทศบาลต าบลหินดาด โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน อสม. และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาดได้มีประชุมการประชุมพิจารณาโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหินดาด ประจ าปีงบประมาณ 2567 โดย คณะอนุกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุมมาจากการคัดเลือกจากตัวแทน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ      
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหินดาด ชั้น 2โดยผู้ร่วมประชุมมี
ข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ว่าอย่างไร 

๑.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 15 คน  

ผลจากการมีส่วนร่วม : คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหินดาดมีการอนุมัติ
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2567 

การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหินดาด 

๑.การประชุมเรื่อง การประชุมปรึกษาหารือการด าเนินการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 

๒.เพ่ือพิจารณาโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 ในการน าไปสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชน 

 



  

 

รายงานผลการ การประชุมเรื่อง การประชุมปรึกษาหารอืการด าเนิน 

การอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2567 
โดยคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีต าบลหินดาด พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                
เทศบาลต าบลหินดาด  โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน อสม. และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาดได้มี ประชุมการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 โดย คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมาจากการคัดเลือกจากตัวแทน สมาชิกสภา
เทศบาล ประธานชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ   ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.การประชุม
พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหินดาด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหินดาด ชั้น 2โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง 
หรือมติท่ีประชุมไว้ว่าอย่างไร 

๑.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 15 คน อนุมัติงบประมาณกองทุนในการจัดโครงการฯ  

ผลจากการมีส่วนร่วม : คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหินดาดพิจารณาอนุมัติ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหินดาด ปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2567 

การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหินดาด 

๑.การประชุมเรื่อง การประชุมปรึกษาหารือการด าเนินการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 

๒.เพ่ือพิจารณาโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 ในการน าไปสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชน 


